



ที่ ๓๒/๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เดินทางเยือนเกาะเคฟาโลเนีย



เมื่อวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนเกาะเคฟาโลเนีย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ตามคำเชิญของนาย Theofilos Michalatos นายกเทศมนตรีเมือง Argostoli เมืองหลวงของเกาะเคฟาโลเนีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแสวงหาโอกาสขยายความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับกรีซ

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมือง Argostoli ณ ศาลาว่าการเทศบาลเมือง Argostoli เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยขอบคุณนายกเทศมนตรีสำหรับคำเชิญซึ่งเป็นการเยือนของเอกอัครราชทูตไทยครั้งแรกในรอบ ๕ ปี และแสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่าง ๆ ของเกาะเคฟาโลเนีย และกรีซในภาพรวม กับประเทศไทย โดยอาศัย “สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์” ที่เกี่ยวกับอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้คนเคฟาโลเนียและชาวกรีกเดินทางไปเยือนประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยย้ำว่า ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ “การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ซึ่งอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์เคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังสนับสนุนแนวคิดที่จะหาทางเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาะเคฟาโลเนียในหลายมิติมากขึ้น โดยเฉพาะแนวทางการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดลพบุรีกับเกาะเคฟาโลเนีย ตามที่ได้เคยมีการเสนอมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมือง Argostoli ยังสนใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรีซกับไทย โดยเห็นว่า มีหลายประเด็นที่ทั้งสองประเทศสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้

ต่อมาในช่วงคำวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมือง Argostoli ร่วมกับสมาคมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเขตเคฟาโลเนีย และอิฐากา และมาตาม Gerasimoula Gerakis ซึ่งเป็นภริยาหม้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ของนาย Panagis Gerakis ทายาทตระกูลเกรากิสของอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะ Napier ซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง Argostoli เพื่อรำลึกถึงบทบาทที่สำคัญของอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นโอกาสให้มีการสืบสานมิตรภาพระหว่างเกาะเคฟาโลเนียกับประเทศไทยต่อไป มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๑๐๐ คน โดยมีบุคคลสำคัญของเกาะเคฟาโลเนีย อาทิ บาทหลวง Dimitrios อาร์ชบิชอปแห่งเกาะเคฟาโลเนีย นาย Theofilos Michalatos นายกเทศมนตรีเมือง Argostoli และนาย Panagis Kappatos สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเกาะเคฟาโลเนีย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด โดยให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในมุมมองของนักวิชาการไทย เกี่ยวกับชีวิตของอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ในช่วงมีชีวิตในสยาม ผลงานที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านการต่างประเทศ และกล่าวถึงศักยภาพของเกาะเคฟาโลเนียที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างชาวไทยกับชาวกรีก โดยทั้งสองประเทศสามารถขยายความสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทั้งมิติทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การค้า และการส่งเสริมการเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างคนไทยกับคนกรีกในอนาคต พร้อมทั้งเชิญชวนให้ชาวกรีกไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ซึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ ชาวเคฟาโลเนียน่าจะสนใจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี โดยเฉพาะที่จังหวัดลพบุรี “บ้านพักของอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์” ยังคงได้รับการรักษาให้เป็นอนุสรณ์สถานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้

นอกจากนี้ ทางเทศบาลเมือง Argostoli ยังจัดให้มีการฉายวิดีโอทัศนศาสตร์เกี่ยวกับประวัติของอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ตลอดจนการบรรยายเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โดยนาย Georgios Mataragas นักประวัติศาสตร์ของเกาะเคฟาโลเนีย และการแสดงการเดินรำพื้นบ้านของเกาะเคฟาโลเนีย โดยสมาคมทางวัฒนธรรม Balo ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำวิดิทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหาร และการท่องเที่ยวไทย ซึ่งผู้ร่วมงานให้ความสนใจอย่างมาก

ในระหว่างการเยือน เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังมีโอกาสพบปะพูดคุยกับ มาตาม Gerasimoula Gerakis ซึ่งเป็นภริยาของนาย Panagis Gerakis ทายาทตระกูลเกรากีสของ อดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โดยมาตาม Gerakis ได้เป็นเจ้าของภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตฯ และคณะ โดยมีนายกเทศมนตรีเมือง Argostoli และผู้บริหารคนอื่น ๆ ของเทศบาลเมือง Argostoli เข้าร่วม ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปชมสถานที่ที่เชื่อว่าเป็น “บ้านของตระกูลเกรากีส” ที่เชื่อว่าเป็นสถานที่เกิดของอดีตเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ที่เขต Kastro Agiou Georgiou เมือง Argostoli ตลอดจนได้เยี่ยมเยียนแม่ครัวคนไทย ๓ คน ที่ทำงานในร้านอาหารไทย Lord Falcon ที่เมือง Fiscardo ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายทะเลที่มีชื่อเสียงอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเคฟาโลเนีย โดยเป็นร้านอาหารไทยร้านเดียวในเกาะเคฟาโลเนีย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลต่าง ๆ บนเกาะ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในอนาคต สถานเอกอัครราชทูตฯ จะหาทางร่วมมือกับเทศบาลเมือง Argostoli เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเกาะเคฟาโลเนียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง เมือง Argostoli เป็นเมืองหลวงของเขตเคฟาโลเนียและอิธากา โดยเกาะเคฟาโลเนีย เป็นเกาะทางทิศตะวันตกและใหญ่อันดับที่ ๓ ของกรีซในทะเลไอโอเนียน มีชายหาดและธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น เมือง Fiscardo ที่มีชื่อเสียงติดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนิยม เดินทางไปท่องเที่ยวมากแห่งหนึ่งในฤดูร้อน และได้รับการเสนอชื่อเป็นหมู่บ้านด้านการท่องเที่ยวที่ดี ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) นับว่าเมืองต่าง ๆ ของเกาะเคฟาโลเนียหลายเมือง มีศักยภาพ ทั้งการท่องเที่ยว เกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป การค้า วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ที่น่าจะมี โอกาสที่จะมีความร่วมมือกับไทยได้ต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕